

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕ / ๑๒๐๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนรัชกาลินทร์ ขก. ๔๐๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประสานการดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือขอประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพิจารณากำหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินการร่วมกันในระดับจังหวัด เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน โดยการกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ที่ได้มอบเป็นแนวทางให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด) กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยรับมาดำเนินการและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จากเดิม ๗ ข้อ เหลือเพียง ๔ ข้อ โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางและภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาภรณ์ ภูษา)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๔๓-๒๔๖๖๖๔-๕

โทรสาร.๐๔๓-๒๓๖๕๓๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑